

## การออมเพื่อเกษียณแบบซิป ซิล ชีวิตหลังเกษียณต้องไม่สะดุด

การตระหนักรู้หรือมีสติ เรื่อง การใช้จ่ายและการออมเป็นเรื่องสำคัญยิ่งสำหรับคนธรรมดาที่มีเงินเดือน เพราะจะทำให้ตัวเองไม่ประมาทว่าถึงอย่างไรสิ้นเดือนก็มีเงิน เข้า บัญชี แต่ที่สำคัญว่า เงินเข้าเท่าไร มีเงินเดือน 30,000 บาท แต่ รับจริง 2,800 บาท ไม่ไหวมั่งคนไทย และสมาชิกสหกรณ์ในปัจจุบันเป็นครอบครัวเดี่ยว มีลูกน้อยคน ลูกจะดูแลพ่อแม่ได้ไม่ตลอด ทางกลับกันพ่อแม่แก่เฒ่าก็ยังคงดูแลลูกอยู่อีก หรือคนโสด ลูกหลานและคนรู้จักก็ไม่มี เอาละซิที่นี้งานเข้า จะอยู่อย่างไรในวัยเกษียณ

สอ.กตส. ตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการออม รวมทั้งเป็นสวัสดิการสมาชิกให้เกิดความสุขในบั้นปลายของชีวิต ปัจจุบันการออมของสมาชิกยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ มีหน้าซ้ำบางรายออมเพื่อความจำเป็นให้เข้าเกณฑ์สร้างหนี้ หรือการกู้ สีมินิ กีมินิ คัด หรือไม่คาดคิดด้วยซ้ำว่า เมื่อเกษียณจะมีเงินเหลือไหม จะอยู่อย่างไรในช่วงต้น ช่วงกลางชีวิต คิดแต่จะกู้ กู้ กู้ แลก็กู้ สนุกซะจริง รายได้จากเงินเดือนลดหายไปไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 กรณีไม่เข้า กบข. ถ้าเข้าหายไป ร้อยละ 50 นั้นเป็นข้าราชการนะ ลูกจ้างประจำ ถ้าไม่รับบำเหน็จรายเดือน รับบำเหน็จเงินที่ได้ไม่เกินปีก็หมด แล้วจะเอาอะไร แด-กะ พนักงานราชการก็เช่นกัน



การออมจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้น มีเงินเหลือเลี้ยงชีพในเวลาไม่ทำงาน คนเรามีสิทธิเลือกทางเดินชีวิตของตนเอง จะสร้างทางเดินให้ลำบากก่อนตายทำไม ต้องวางแผนตน ให้ตายแล้วยังใช้เงินไม่หมด ไม่ใช่สุดสลดเงินหมดแต่ยังไม่ตาย เพราะฉะนั้นทางเลือกของการมีชีวิตที่ดี คือ การเก็บออมให้เพียงพอที่จะใช้จ่าย เชื่อได้แน่่วชีวิตคนที่ออมจะไม่ลำบากหากรู้จักออม แม้ออมซิปก็ยังดีกว่าไม่ออม ด.ญ.รุ่งนภา บุญยะมูล ได้รับรางวัลชนะเลิศคำขวัญเนื่องในวันออมแห่งชาติ ปี 2559 ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ว่า “มีสิบไปหาร้อย มีน้อยไปหาหมาก ชีวิตไม่ลำบาก หากรู้จักออม” อายเด็กใหม่ ถ้ายังออมไม่เป็นหรือออมไม่ได้

คนที่ยังไม่เริ่มวางแผนทางการเงินมักมีข้ออ้างว่า เงินเดือนน้อย ค่าใช้จ่ายเยอะ จะเอาเงินที่ไหนมาเก็บออม อะไรจะ แต่ถ้าเป็นนักวางแผนทางการเงินคำนวณเลข แล้วยืนยันได้ว่า ออมเดือนละวัน เงินล้านคอยอยู่ คนไทยรวมถึงสมาชิกสหกรณ์จำนวนไม่น้อย แก่แล้วยังจนอีก แล้วจะทำยังไงไม่จนก็ออมอย่างรวดเร็วตั้งแต่เริ่มทำงาน จะออมที่ไหน เล่นหุ้นหรือ ไม่เอาหรือ บอกให้ไม่ยากหากเป็นสมาชิกสหกรณ์ การออมมี 2 แบบ

1. ลงทุนออมเงินค่าหุ้น ถ้าออมวันละ 30 บาท หรือออม 3% ของเงินเดือนสม่ำเสมอ หรือออมเดือนละวัน เงินเดือน 15,000 บาท ก็ออมเงินค่าหุ้นเดือนละ 500 บาท เงินเดือนขึ้นก็ส่งค่าหุ้นเพิ่ม ได้ปันผลก็ซื้อหุ้นเพิ่ม ถ้าทำอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มทำงาน ท่านรองประธาน ศรัณย์ จารุวัฒนพานิช กับท่านกรรมการ ธนรงค์ ภูพัฒน์ บอกว่าเกษียณมีหุ้นเกือบล้าน สะอื้น ถึงตอนนี้ทำงานมา 10 20 ปี ก็ยังได้นะ

2. ลงทุนเงินฝาก ถ้าคิดว่าเพื่อไว้ถอนคราวจำเป็น ก็ยังดีที่คิดจะออม เพราะเป็นทางเลือกที่สอง ถ้าฝากเดือนละ 1,000 บาท ตั้งแต่เริ่มทำงานแล้วไม่ถอนแบบดอกเบี้ยยทบต้น เมื่อเกษียณจะมีเงินฝากไม่ต่ำกว่า 6 แสน

คณะกรรมการมีความตระหนักในเรื่องนี้ พยายามที่จะกระตุ้นสมาชิกให้นึกถึงการออมเพราะเป็นทรัพย์สินที่ทำให้มีความสุขวัยเกษียณ และยังใช้หุ้นหรือเงินฝาก ค่าประกันเงินกู้เมื่อจำเป็น โดยไม่ต้องง้อใคร เข้าสู่อายุเกษียณ ออมหลักร้อย รับเงินล้าน เป็นการปรับองศาทางการเงินให้ถูกทิศ ที่เริ่มแรกทำงาน หรือเมื่อได้สติอย่าลืมหา สติมี สตางค์มา สติไม่มา สตางค์ไม่มี เลือกอเอา เฮ...!!